



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ตำแหน่งช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 และได้ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งช่างเทคนิค อัตราที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

1. นายพลังธรณ์ วันผ่อง

ตำแหน่งช่างเทคนิค อัตราที่ 2-3

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล

1. นายสุปรีย์ พึ่งประยูร
2. นางสาวนพรัตน์ อำพันศรี
3. นายนัทธวัช อัสวุดิพนธ์

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค อัตราที่ 1 ลำดับที่ 1 และตำแหน่งช่างเทคนิค อัตราที่ 2-3 ลำดับที่ 1 และ 2 ไปรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการจ้างต่อเมื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อนุมัติแล้ว และ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามตำแหน่งที่จะจ้าง

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวนี้ให้ใช้ได้ 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ทั้งนี้ หากได้มีการเปิดคัดเลือก ในตำแหน่งเดียวกันนี้ขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกขึ้นใหม่

ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันที่ได้มีการแจ้งไว้ในใบสมัคร โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่องานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อติสวั ทศณรงค์)

คณบดี